



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กลุ่มประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร/โทรสาร 0 2260 4253 <http://www.opd.go.th>



กรมส่งเสริมสหกรณ์วางทิศทางการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ยกระดับสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นสถาบันที่มีความมั่นคงทางการเงิน

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินทางยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง กำหนดแนวทางการพัฒนาสหกรณ์แต่ละประเภทแตกต่างกัน ตามรูปแบบของธุรกิจและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน พร้อมจัดมาตรฐานสหกรณ์ 4 ด้าน เน้นการให้บริการสมาชิก ความสามารถในการบริหารธุรกิจ การใช้หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์และการบริหารและการจัดการภายในสหกรณ์ ส่วนแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ได้วางเป้าหมายให้เป็นสถาบันที่มีความมั่นคงทางการเงิน และช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินแก่สมาชิก

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเสวนาฉลองครบรอบ 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ณ โรงแรมเดอะชาयน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมีเรืออากาศเอกกนก ทองเผือก ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด และผู้บริหารสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2519 มีสมาชิกแรกตั้งจำนวน 2,000 กว่าคน และได้มีการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าตามลำดับ จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 27,000 คน ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทการบินไทย จำกัด และมีสินทรัพย์รวมกว่า 50,000 ล้านบาท

การเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจปีวอก รุ่งหรือร่วง” โดยมีตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ จำนวน 81 สหกรณ์ กว่า 300 คน เข้าร่วมฟังการเสวนา ซึ่งมีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ การนำเสนอข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ได้นำความรู้และข้อมูลไปปรับใช้กับการบริหารงานสหกรณ์และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก องค์กรและสังคม และเตรียมความพร้อมองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ชี้แจงถึงนโยบายในด้านการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ได้สั่งการให้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนในปี 2559-2560 โดยจะจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์เป็น 3 ระดับ และภายในปี 2560 จะพัฒนาสหกรณ์แต่ละระดับขั้นก้าวขึ้นสู่การเป็นสหกรณ์ที่ได้มาตรฐานดีเลิศขั้นที่ 1 ให้ได้จำนวน 65% จากจำนวนสหกรณ์ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ที่ได้มาตรฐานในระดับขั้นที่ 1 มีเพียง 27% และสหกรณ์ส่วนมากจะผ่านมาตรฐานอยู่ในระดับขั้นที่ 2

การจัดมาตรฐานสหกรณ์จะพิจารณาใน 4 ด้าน ได้แก่ การให้บริการสมาชิก ความสามารถในการบริหารธุรกิจ การใช้หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์และการบริหารและการจัดการภายในสหกรณ์ โดยได้เชิญตัวแทนจากชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทเข้าร่วมหารือและกำหนดแนวทางในการดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งร่วมกัน ซึ่งได้ข้อสรุปจากการหารือว่าจะมีแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์แต่ละประเภทแตกต่างกัน ทั้งด้านยุทธศาสตร์ ขั้นตอนการพัฒนา และเป้าหมายแตกต่างกัน



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กลุ่มประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร/โทรสาร 0 2280 4253 <http://www.opd.go.th>



สำหรับยุทธศาสตร์ในการยกระดับมาตรฐานสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันที่มีความมั่นคงทางการเงิน มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินแก่สมาชิก จากการประเมินภาพรวมการบริหารธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการเงิน แต่ได้เน้นให้ผู้บริหารสหกรณ์ทุกแห่งได้ให้ความสำคัญในการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดข้อบกพร่องหรือการบริหารงานที่เสี่ยงและอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการดำเนินธุรกิจที่น่ากังวลอีกประการหนึ่งคือจากการเปรียบเทียบสัดส่วนหนี้กับเงินออมของสมาชิก ในปี 2555 คิดเป็นหนี้สิน 1 ต่อการออม 0.91 และเมื่อปี 2557 ตัวเลขหนี้สิน 1 ต่อการออม 0.86 แสดงให้เห็นว่าเงินออมของสมาชิกสหกรณ์มีปริมาณลดลงภาวะการเป็นหนี้ของสมาชิกมีเพิ่มมากขึ้น และยังแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนการออมเงินยังต่ำกว่าหนี้สิน ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เกิดความมั่นคงควรกลับมาดูเรื่องหนี้สินของสมาชิกเป็นหลัก และควรสร้างความสมดุลระหว่างเงินออมและหนี้สินของสมาชิก ซึ่งจะส่งผลทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับความเชื่อมั่นและมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่ได้ให้ความสำคัญต่อระบบสหกรณ์ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต